

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๖๖๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(เส้นล) 1422๖
วันที่ 24 ธ.ค. 2567 เวลา ๑.30

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๒๐

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๓๖๑

ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

จัดเข้าวาระ 24 ธ.ค. 2567

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ โดยมอบหมายกระทรวงการคลังดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จำนวนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำหรับดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

๓. เห็นชอบในหลักการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่กลุ่มเป้าหมายได้รับตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรพิจารณาดำเนินการร่างกฎหมายและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อสนับสนุน และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มการบริโภคที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลังได้คาดการณ์ว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ ๐.๐๗ - ๐.๑ ต่อปี และส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข (Well - being) ของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายโครงการ

/กระตุ้น...

กระตุ้นเศรษฐกิจในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการฯ แล้ว ดังนั้น หากกระทรวงการคลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ โดยมอบหมายกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินโครงการ สำหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินไปในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบในหลักการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่กลุ่มเป้าหมายได้รับตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน เห็นควรให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นการกำกับดูแลการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ข้อกฎหมาย รวมถึงรักษากรอบวินัยการเงินการคลังอย่างรอบคอบ เกร็งครัด และจัดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th